

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูเขียว (ศพก)

1. ประวัติและความเป็นมา



ประวัติของเกษตรกร

นางยุภาพร คงสมบัติ เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บิดามารดาเป็นคนขยันและรักอาชีพเกษตรกรรมมาก เดิมมีพื้นที่ 50 ไร่ ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจากอยู่ในเขตส่งเสริมการผลิตอ้อยของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ด้วยเป็นการตลาดแบบผูกขาด และในบางปีผลผลิตไม่ดี ราคาตกต่ำ ส่งผลให้ต้องเป็นหนี้เพื่อลงทุนในการทำ การเกษตร

เมื่อความต้องการทางการเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น นายแสงจันทร์ ด้อยแคน (บิดา) จึงตัดสินใจเริ่มปรับเปลี่ยนการทำเกษตร เริ่มจาก ขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร รื้อแปลงอ้อย จำนวน 5 ไร่ เพื่อปลูก พืชผักหมุนเวียน ขายผลผลิตตามหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ก่อให้เกิด รายได้รายวัน จนมีเงินส่งบุตรธิดาจนจบปริญญาตรี ทั้ง 3 คน และแยกย้าย กันทำงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา

ในปี 2542 นางยุภาพร คงสมบัติ ได้กลับมาบ้านเพื่อหวังจะสานต่อ อาชีพเกษตรกรรมต่อบิดา โดยเริ่มจากการปลูกพุดรายสามรส จำนวน 10 ไร่ เนื่องจากเป็นพืชที่ยังไม่มีความนิยมในพื้นที่ขณะนั้น จึงคาดว่าน่าจะลด ความเสี่ยงเรื่องราคาขาย (สร้างความแตกต่าง และลงมือทำให้ไว) ประกอบ กับการเน้นการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และมีการขยายพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ 25 ไร่ในเวลาต่อมา และได้ตั้งชื่อไร่แห่งนี้ ว่า “ ไร่แสงตะวัน ”

ประวัติ ศพก.

ไร่แสงตะวัน ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียวให้ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภู (ศพก) เขียว จังหวัดชัยภูมิในปี พ 2559 .ศ.ด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กรมส่งเสริม การเกษตรได้ให้แนวทาง คือ ให้คัดเลือกจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้ และมีแปลงเรียนรู้ที่ สามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้จริง โดยมี นางยุภาพร คงสมบัติ เป็น เกษตรกรต้นแบบ ประจำ ศพกกิจกรรมสินค้าหลัก คือ ไร่นาสวนผสม .

สถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตร แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้)

หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรหลัก ได้แก่ Zoning การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา คุณภาพ ผลผลิตการจัดทำมาตรฐานการผลิต การจัดการด้านการตลาด / การแปรรูปการเพิ่มมูลค่าผลผลิต/ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ความรู้ ด้านการเกษตรทั่วไป เช่น การขยายพันธุ์พืช

หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร ผสมผสาน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ ความ ต้องการและบริบทของชุมชน



แปลงเรียนรู้

จะเป็นแปลงเรียนรู้แบบผสมผสาน มีทั้งการปลูกไม้ผล ปลูกผัก หลากหลายชนิด ปศุสัตว์ ประมง ที่พร้อมให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติได้จริง

ฐานเรียนรู้ มี ฐานการเรียนรู้ 6

1. ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวนาโยน
2. ฐานการเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย
3. ฐานการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ฐานการเรียนรู้เรื่องปศุสัตว์/
5. ฐานการเรียนรู้เรื่องการดูแลไม้ผล และ
6. ฐานการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน

2. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.



.3ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

.4แผนการพัฒนา ศพกในอนาคต .

ประสบความสำเร็จด้านด้านใดบ้าง

ได้รับคัดเลือกให้รับ รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวน 2556 (กรมส่งเสริมการเกษตร) ผสม ระดับจังหวัด

2561ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับ จังหวัด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

เป็นวิทยากร ให้กับหน่วยงานต่างๆ

การบริหารจัดการ ศพกอย่างไร .

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยเครือข่าย ศพกและแปลงใหญ่ โดยการ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรต้นแบบ -มีความเป็นผู้นำ เสียสละ และยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชน

และแปลงใหญ่เป็นอย่างดี.มีความร่วมมือกันในเครือข่าย ศพก -

-สมาชิกในครอบครัว เข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นอย่างดี

อยากพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร คือ มีหลักสูตรการเรียนรู้ - หลายวัน มีที่พักให้กับผู้มาเรียนรู้

ยกระดับการพัฒนาเครือข่าย ทุกช่วงวัย เช่น เครือข่ายยุวเกษตรกรใน -

เครือข่าย/โรงเรียนYSF/ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน

(พระธาตุหนองสามหมื่น) เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว -



นางยุภาพร คงสมบัติ

เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) หลักอำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2543 – 2547 - ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัทเอกชน
พ.ศ. 2548 - เริ่มต้นทำการเกษตรครบแบบเต็มตัว โดยตั้งชื่อ
แปลง เกษตรแห่งนี้ว่า “ไร่แสงตะวัน”
พ.ศ. 2559 - ได้รับคัดเลือกให้เกษตรกรต้นแบบ เจ้าของ ศพก.
อำเภออุทัย อำเภออุทัย
พ.ศ. 2561 - รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
พ.ศ. 2565 - ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัล ชนะเลิศ
เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา

- พ.ศ.2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ
พ.ศ.2542 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
พ.ศ.2540 ปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ
พ.ศ.2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุทัย อ.อุทัย
พ.ศ.2532 ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

สถานภาพสมรส :

- สมรสกับ นายขวัญชัย คงสมบัติ อายุ 53 ปี มีบุตรจำนวน 3 คน
นางสาวหทัยชนก คงสมบัติ อายุ 15 ปี
เด็กชายกรณ์ดนัย คงสมบัติ อายุ 13 ปี
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คงสมบัติ อายุ 11 ปี